

Tungkol sa Laboratoryo ng Pamahalaan

Nagbibigay ang Laboratoryo ng Pamahalaan ng malawak na hanay ng mga serbisyong analitikal, pagsisiyasat at pagpapaypo at suporta para bigyang-daan ang mga kawanihan at mga kagawaran ng Pamahalaan ng Natatanging Pampangasiwaang Rehiyon ng Hong Kong na matugunan ang kanilang mga responsibilidad para sa batas at kaayusan, kaligtasan sa pagkain, kalusugan ng publiko, proteksyon sa kapaligiran, proteksyon ng konsyumer at pagpapatupad ng mga patakaran ng pamahalaan.

Mula sa mahigit 140 taon mula sa paghirang ng unang Apothecary at Manunuri noong 1879 , ang Laboratoryo ng Pamahalaan ay isa sa pinakamatandang organisasyon sa Pamahalaan ng Hong Kong. Sa pamumuno ng Chemist ng Pamahalaan, ang laboratoryo ay may kasalukuyang establishimento ng humigit-kumulang 510 na kawani kung saan humigit-kumulang isang-katlo ay mga propesyonal na dalubhasa sa iba't ibang siyentipikong disiplina sa analitikal at pagsusuri.

Ang Laboratoryo ng Pamahalaan ay lumipat sa kasalukuyan nitong nasasakupan sa Homantin, Kowloon noong Disyembre 1992 at mayroong ilang satellite laboratories sa iba't ibang lokasyon sa Hong Kong. Ang Laboratoryo ng Pamahalaan ay mayroong mga makabagong pasilidad, lalo na sa sa analitikal instrumentation, seguridad ng mga operasyon at pamamahala ng dumi sa laboratoryo.



Ang siyentipikong pangangasiwa ng Laboratoryo ng Pamahalaan ay responsibilidad ng Chemist ng Pamahalaan na namumuno sa ahensya. Mayroong dalawang dibisyon sa operasyon:

- Ang Dibisyon ng Mga Serbisyong Analitikal at Pagpapayo
- Ang Dibisyon ng Agham na Porensiko

Ang bawat dibisyon ay pinamumunuan ng isang Assistant Government Chemist. Ang Suportang Pangangasiwa ay ibinibigay ng .

Bilang karagdagan sa mga serbisyong ibinibigay sa mga kagawaran ng kliyente, ang Laboratoryo ng Pamahalaan ay aktibong kasangkot sa pagtataguyod ng metrology sa chemistry, parehong lokal at sa ibang bansa. Ang mga pagsisikap ay ginawa para sa pagpapahusay ng teknikal na kadalubhasaan ng mga kawani sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga kumperensya at pagbabahagi ng karanasan at pakikipagtulungan sa mga dalubhasang organisasyon. Ang katiyakan sa pagbibigay ng ligtas na kapaligiran sa laboratoryo at sapat na pagsasanay ng mga kawani ay palaging patakaran at makabuluhang aktibidad ng Laboratoryo ng Pamahalaan.

Nag-aalok din ang Laboratoryo ng Pamahalaan ng pagsasanay para sa mga bisita at siyentipiko mula sa mga lokal na laboratoryo, mula sa Mainland at Macau. Ang Laboratoryo ng Pamahalaan ay nagbabahagi din ng karanasan nito sa mga bansa at mga ekonomiya sa rehiyon ng Asya-Pasipiko sa pamamagitan ng iba't ibang internasyonal at rehiyonal na kaayusan. Nagtatanghal ito ng mga lektura at nag-aayos ng mga kalakip na programa sa mga kawani sa operasyon ng mga pangunahing kagawaran ng kliyente.

Ang kahanga-hangang pag-unlad ng teknolohiya sa mga nakalipas na taon kasabay ng madalas na ng mga bagong patakaran at regulasyon ng pamahalaan na kinasasangkutan ng siyentipikong pagsasaalang-alang, ang paglulunsad ng mga bagong materyales at produkto sa lokal na merkado pati na rin ang pagiging sopistikado ng mga kriminal na aktibidad ay nag-ambag sa makabuluhang pagbabago sa mga ikinihilos ng trabaho sa, at metodolohiya na ginagamit sa Laboratoryo ng Pamahalaan. Ito ay humantong hindi lamang sa isang mas malawak na saklaw ng pagbibigay ng serbisyo, isang mas mataas na antas ng espesyalisasyon sa mga propesyonal na kawani, kundi pati na rin sa pagpapatayo ng isang malakas na hanay ng mga modernong instrumentong pang-aghams.